

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง

ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81180
โทรศัพท์ 075-637-146
โทรสาร 075-637-672

ประชากร

14,456 คน
(ชาย 7,093 คน หญิง 7,363 คน)

พื้นที่

126 ตารางกิโลเมตร
(ครอบคลุมจำนวน 8 หมู่บ้าน)

รายได้

93,678,073.30 บาท
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน

46,606,220.00 บาท

คณะผู้บริหาร*

นายวิเชษฐ์ ขวัญข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

สัดส่วนสมาชิกสภา*

ชาย จำนวน - คน
หญิง จำนวน - คน

* อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง



องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง มุ่งเน้นการบริหารงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิสัยทัศน์การบริหารงานที่ว่า “ยึดมั่นธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน” และตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน บนพื้นฐานสภาพแวดล้อมและเมืองน่าอยู่ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกรูปแบบและทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นและยอมรับผลที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมดำเนินการร่วมกัน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางยังส่งเสริมให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของตนเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการทำงาน อย่างไรก็ตาม การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางไม่ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าที่ควร หากแต่ได้บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ความโดดเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การหลอมรวมประชาชนในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และทำให้ชาวอ่าวนางทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เจริญอย่างสมดุลทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนในตำบลอ่าวนางมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประชาชนพื้นถิ่นดั้งเดิม และประชาชนที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยใหม่ เพื่อประกอบอาชีพ แต่ปัจจุบันต่างเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาอ่าวนางให้เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตรอบด้านอย่างสมดุล และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ได้แก่

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอ่าวนาง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอ่าวนางเกิดขึ้นมาจากการเสนอปัญหาและความต้องการโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลอ่าวนาง เนื่องจากชมรมผู้สูงอายุเห็นว่า ในพื้นที่ตำบลอ่าวนางมีผู้สูงอายุ รวม 1,190 คน และมีผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน 72 คน จึงต้องการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกเหงา/ว้าเหว่ และป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้กลายเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงต่อไป เมื่อได้รับความต้องการของชุมชนแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลอ่าวนาง หน่วยงานด้านการศึกษา และภาคีเครือข่ายมากกว่า 23 แห่ง จึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกัน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอ่าวนาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกาย ใจ และสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลอ่าวนาง หน่วยงานด้าน การศึกษา และภาคีเครือข่ายได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลอ่าวนาง โดยให้ผู้สูงอายุและชุมชนแสดงความคิดเห็นและเสนอหัวข้อสำหรับ การเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบกับได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมกำหนดและพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอ่าวนางได้เปิดการเรียนการสอนรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในปี 2563 เป็นรุ่นที่ 3 โดยจัดการเรียนการสอนเป็นประจำในทุกวันจันทร์หรือสัปดาห์ละ 1 วัน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุได้อาศัยการมีส่วนร่วมจากหลาย ภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น โดยร่วมเป็นวิทยากรในการ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุยังได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อชุมชนอีกหลายกิจกรรมด้วยกันโดยให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน กิจกรรม และส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังนี้

● **กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชน** ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่ม ต่าง ๆ อาทิ การทำขนมท้องถิ่น การรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพร การทำผ้าบาติก และการ ทำเกษตรแบบผสมผสานในครัวเรือน

● **กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง** ผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสภาเด็กและเยาวชน ที่ให้ บริการดูแลสุขภาพและสวัสดิการ

● **กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างวัย** เป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ในครอบครัวและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ

● **กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน** โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอ่าวนางได้เป็นแหล่ง ศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ผู้สูงอายุในโรงเรียนเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้และบอกเล่าเรื่องราวของตนให้แก่ผู้ศึกษาดูงาน

ตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนรุ่นที่ 1 เมื่อปี 2561 จนถึงรุ่นที่ 3 ในปี 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอ่าวนางมีนักเรียน รวม 190 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 ในปี 2563 รวม 56 คน รุ่นที่ 2 ในปี 2562 รวม 62 คน และรุ่นที่ 3 ในปี 2563 รวม 72 คน จากการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และเกิดการจัดการศึกษาตลอดช่วงชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุลดภาวะพึ่งพิง และสามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้

1. ลดภาวะพึ่งพิง จากการประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) ของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง เปรียบเทียบปี 2563 และปี 2564 พบว่าในปี 2564 ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง มีความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 5.63 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ

2. มีความรู้ จากการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในด้านต่างๆ และนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน

3. เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นที่มาศึกษาดูงาน ยกตัวอย่างเช่น

- การถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติตนและการดูแลสุขภาพเพื่อลดภาวะพึ่งพิงให้แก่ผู้สูงอายุ

- การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

- การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมพื้นถิ่น อาทิ การทำขนมพื้นบ้าน การทำผ้าบาติก สมุนไพรพื้นบ้าน การทำเกษตรผสมผสานในครัวเรือน การถ่ายทอดด้านคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมของศาสนา โดยการลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในตำบลอ่าวนาง การดำเนินกิจกรรมนั้นนอกจากเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนแล้ว ยังช่วยให้เกิดการสานสัมพันธ์ระหว่างวัยสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนในการให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้สูงอายุ

- การเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน โดยปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอ่าวนางได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ

นอกจากนี้ นักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอ่าวนางมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และศาสนา แต่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันและยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน กลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก ความสันติ และความเข้าใจ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นาตึน กรีนวิลเลจ เฟสติวล



ตำบลอ่าวนาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ที่มีชื่อเสียง เป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่ และเป็นจุดกระจายนักท่องเที่ยวและจุดเชื่อมโยงเพื่อ เดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ตำบลอ่าวนางจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทาง การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวยังคง กระจุกตัวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ในตำบลอ่าวนางเป็นส่วนใหญ่ โดยยังไม่ได้เข้ามา ท่องเที่ยวในชุมชนนาตึน ดังนั้น กลุ่มอาชีพในชุมชนนาตึน จำนวน 13 กลุ่ม จึงประชุมร่วมกัน เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชนนาตึน กรีนวิลเลจ เฟสติวล เสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ให้ช่วยสนับสนุน ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนาตึน กรีนวิลเลจ เฟสติวล มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในจังหวัดและในประเทศให้เข้ามาเที่ยวในชุมชนนาตึน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มโฮมสเตย์ และ กลุ่มอาชีพอื่นๆ ในชุมชน อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ในอีกทางหนึ่ง

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนาติน กรีนวิลเลจ เฟสติวลจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2562 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาติน ผู้นำชุมชน และ อสม. ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อวางแผนการจัดงาน และมีข้อสรุปให้วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตินร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 150,000 บาทต่อปี รวมถึงสนับสนุนด้านการจัดประดับตกแต่งสถานที่ เวที และการประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆ และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร กลุ่มโฮมสเตย์ และชาวบ้านในการบริหารจัดการโครงการ ทั้งการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการจัดงาน การคัดเลือกร้านค้า การจัดระเบียบร้านค้า ภายในงาน การกำหนดกติกาการจำหน่ายสินค้า อาหาร และบริการต่างๆ ภายในงาน ตลอดจนการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ

ชุมชนนาตินได้ร่วมกันตกแต่งสถานที่ภายในชุมชนให้เป็นตลาดสีเขียว การจัดงานมีระยะเวลา 3 วันและอยู่ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ อาทิ ใบตอง กระจับปี่ไม้ไผ่ ใบจาก ใบกะพ้อ และพืชตระกูลปาล์ม เป็นต้น ภายในตลาดแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวมุสลิมแบบดั้งเดิมและความเรียบง่าย มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชน การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้าน การสาธิตการทำอาหารสูตรโบราณ อาทิ การทำข้าวเม่า การรีดน้ำอ้อยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การย่างปลา การทำห่อหมก การทำขนมจาก และกาแฟโบราณ เป็นต้น นอกจากนี้ มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ขนมประจำถิ่น อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ปลอดสารพิษ และอาหารทะเลสดมากกว่า 40 ร้าน

การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนาติน กรีนวิลเลจ เฟสติวล บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี กล่าวคือ สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชนนาตินได้เป็นจำนวนมากโดยเฉลี่ย 800 คนต่อวัน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้มากกว่า 500,000 บาทรวมตลอดทั้งงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ วิถีชีวิตชาวบ้านอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนได้เผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวและผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนนาตินเป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการสร้างชื่อเสียง และความประทับใจ และจะช่วยให้เกิดการเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชนนาตินอย่างต่อเนื่อง

ในระยะยาว ตลอดจนเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่ตำบล อ่าวนาง ที่สำคัญชาวบ้านในชุมชนนาตีนได้เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าของต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็น อัตลักษณ์ของตน และร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

โครงการเบิกฟ้าธานี ช่องพลีसानใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ได้รับ โอนสถานศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลีมาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 ปัจจุบันจัดการศึกษาในระดับ ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,046 คน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการศึกษาและ



การพัฒนาโรงเรียนในบางกิจกรรมไม่มีงบประมาณเพียงพอและไม่สามารถใช้งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้ตามระเบียบเพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ จึงมีการจัดตั้ง กองทุนเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลี และมีคณะกรรมการ ที่มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกันทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน ยกตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดของโรงเรียนบ้านช่องพลี คือ ถนนด้านหน้าโรงเรียนค่อนข้างแคบและ ไม่มีที่จอดรถ ส่งผลให้การจราจรติดขัดในช่วงเวลารับส่งนักเรียน โรงเรียนจึงต้องการขยาย ถนนด้านหน้าโรงเรียนแต่ก็ไม่สามารถใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้ เพราะการขยายหรือซ่อมแซมถนนไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และเมื่อส่งเรื่องไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง หน่วยงานก็ยังไม่มียกงบประมาณเช่นกัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจึงจัดทำโครงการเบิกฟ้าธานี ช่องพลีसानใจ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยให้ชุมชนและภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการระดมเงินทุนและทรัพยากรอื่นเพื่อนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนา สถานศึกษา

โครงการเบิกฟ้าธานี ช่องพลีसानใจ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ชุมชนและโรงเรียนเพื่อระดมทรัพยากรและเงินทุนในการจัดการศึกษา โดยอาศัยการมี ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และ ร่วมรับผิดชอบ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง โรงเรียนบ้านช่องพลี ผู้แทนชุมชน

ที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง กำนัน ภาคเอกชน และส่วนราชการในพื้นที่ ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดงาน โดยในภาคเช้ามีการจัดกิจกรรมงานวิ่งเพื่อน้อง “Run For Child” ในระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีค่าสมัคร 400 บาท/คน ผู้เข้าร่วมวิ่งจะได้รับเสื้อ เหรียญที่ระลึก ถ้วยรางวัล และของกินภายในงาน การจัดกิจกรรมการวิ่งในภาคเช้าได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานประกอบการโรงแรมและที่พักโดยการร่วมประชาสัมพันธ์งานและการจัดโปรโมชั่นลดราคาที่พักสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมที่มาจากต่างจังหวัด รวมถึงได้รับการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจากสถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนได้สนับสนุนบุคลากรมาช่วยกันทำขนมพื้นบ้านและน้ำสมุนไพรสำหรับนักวิ่งและผู้ร่วมงาน ภาคเย็นมีการจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน และกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน โดยมีการขายบัตรระดมทุนใบละ 200 บาท

การจัดโครงการเบิกฟ้าธานี ช่องพลีสานใจประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยการจัดกิจกรรมงานวิ่งในภาคเช้ามีผู้เข้าร่วม จำนวน 1,021 คน จากเป้าหมาย 1,000 คน และได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมวิ่งที่เกิดความประทับใจในความสวยงามของสภาพแวดล้อม และธรรมชาติตลอดเส้นทางวิ่ง อันเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลอ่าวนางได้ในทางอ้อม ขณะที่การจัดกิจกรรมในภาคกลางคืนสามารถขายบัตรได้ จำนวน 1,511 ใบ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,490 ใบ นักเรียนได้แสดงความสามารถ ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 134,621 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านช่องพลี ยกตัวอย่างเช่น ได้มีการขยายถนนด้านหน้าโรงเรียนโดยใช้งบประมาณ 60,000 บาท และจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ ชาวบ้านจึงยินยอมให้ใช้ที่ดินของตนในการขยายถนนและทำเป็นที่จอดรถของโรงเรียนขนาด 1 ไร่ นอกจากนี้ ได้นำเงินส่วนนี้จัดสรรเป็นทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลอ่าวนาง และมีผลการเรียนดี ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เกิดจากการประชุมตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและ ผู้ปกครอง เป็นต้น